

ทุ่มหมื่นล.พื้นเศรษฐกิจฐานราก

- ก๊อกรแรก 29 จว. เตรียมเฮรับ 3 พันล.
- สศช. ชง ครม. 14 มิ.ย. ไฟเขียวแผน

รัฐบาลเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 2565 ‘สภาพัฒน์’ หอบแผนสนับสนุนสร้างแหล่งน้ำ ถนนทั่วไทย ชง ครม. 14 มิ.ย. นี้ แยมแยก 3 เฟส รวมงบประมาณกว่า 1 หมื่นล้านบาท นำร่องล็อตแรกกว่า 2 พันโครงการ จ้างงาน 29 จังหวัด วงเงิน 3 พันล้าน ให้จับตาดูปี 2566 ทุกภาคคึกคักรับแผนฟื้นฟูหลังเปิดประเทศ

นายดอนุชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ใน 6 เดือนหลังของปี 2565 รัฐบาลเตรียมเม็ดเงินจำนวน 74,000 ล้านบาท ที่ยังเหลือจาก พ.ร.ก.กู้เงิน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการหรือโครงการต่างๆ ในส่วนนี้ได้จัดสรรประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้มีการลงรายละเอียดของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการจ้างงาน โดย สศช. จะเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติภายในเดือนมิถุนายนนี้ เบื้องต้นในแผนงานได้แบ่งการขออนุมัติออกเป็น 3 ล็อต ต่อล็อตจะสนับสนุนประมาณ 2,000

โครงการ และวงเงินประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อล็อต ซึ่งในการประชุม ครม. วันที่ 14 มิถุนายนนี้ จะเสนอโครงการล็อตแรกจะดำเนินการใน 29 จังหวัดให้ ครม. อนุมัติ เพื่อที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะได้เดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

“ส่วนใหญ่เป็นโครงการงานก่อสร้างขนาดเล็ก วงเงินต่อโครงการตั้งแต่ 5-6 ล้านบาท ถึง 4-7 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 3-6 เดือน เช่น สร้างแหล่งน้ำ ถนน ของท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพราะงานก่อสร้างจะเห็นผลเร็วกว่าโครงการสร้างรายได้ให้ชุมชนที่จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะเห็นผล และ

เม็ดเงินจากโครงการเศรษฐกิจฐานราก จะต่อเนื่องกับโครงการในงบประมาณปี 2566 จะเริ่มใช้เงินในเดือนตุลาคมนี้ จะช่วยพื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้นต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศฟื้นเร็วตามด้วย” นายดอนุชากล่าว

นายดอนุชากล่าวต่อว่า ส่วนวงเงิน 48,000 ล้านบาทที่เหลือจะเป็นการออกมาตรการในระยะถัดไป ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และอยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี มีหลายรูปแบบที่ต้องรอผลสรุปก่อน เน้นอุดหนุนทั้งการท่องเที่ยว การบริโภคและลดภาระ เช่น โครงการคนละครึ่ง ที่มีเรียกรอกรออยู่ ก็ต้องดูให้เหมาะสมตามสถานการณ์และเงินงบประมาณ รวมถึงช่วงที่เหมาะสมในการทำโครงการ สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยต้องยอมรับว่าครึ่งปีหลัง 2565 ยังอยู่ในช่วงเปราะบาง เพราะยังมีปัจจัยรั่วซึมสะสมอยู่ ทั้งผลยึดเยื่อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ผลกระทบจากการใช้มาตรการแข่งกัน การส่งออกและการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น ซึ่ง 6 เดือนจากนี้เป็นช่วงฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หากผ่านไปได้ด้วยดี และเติมด้วยภาคลงทุนที่รัฐบาลกำลังเร่งดึงดูดจากนานาประเทศ จะส่งผลต่อเศรษฐกิจปี 2566 ดีต่อเนื่อง